



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐรับซื้อสับปะรดช่วยเกษตรกร	พิมพ์ไทย
2. ดุลการค้าเกษตรพุ่ง	โพสต์ทูเดย์
3. 5เดือนแรกส่งออกสินค้าเกษตรพุ่ง	กรุงเทพธุรกิจ
4. ชงกรม.ขอ2.28หมื่นล.'ตามรอยพ่อ'	มติชน
5. เปิดศูนย์ปฏิบัติการ'SWOC' เชื่อมต่อข้อมูลบริหารน้ำครบวงจร	แนวหน้า
6. เกษตรฯจัด 4 มาตรการเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์น้ำท่วม	มติชน
7. อสังการ "งานวันเกษตรแห่งชาติ""สานปณิธานพ่อ" ส่งต่อความรู้ถึงมือเกษตรกร	ไทยโพสต์
8. 18ชาติร่วมค่าย'4-H Summer Camp'ไทยปูพรมพัฒนายุวเกษตรกร...	แนวหน้า
9. ภาพข่าว: ประยูร อินสกุล	โลกวันนี้
10. ฟันฟูพื้นที่ยึดคืนจังหวัดสระแก้ว สปก.บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร...	สยามรัฐ
11. ภาพข่าว: คอลัมน์ SOCIAL: ของดีตะวันออก	M2F
12. หารือตลาดน้ำอ.ต.ก.ตั้งร้านบนบกริมน้ำ	ไทยรัฐ
13. เตือนสวนยางถูกหลอกทุบราคา กยท.ย้ำพ่อค้าปล่อยข่าวป่วน	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

หัวข้อ : กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐรับซื้อสับประรดช่วยเกษตรกร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 5516 หน้า : 4

กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐ รับซื้อสับประรดช่วยเกษตรกร

จากกรณีเกษตรกรประสบปัญหาราคาสับประรดตกต่ำ นายจรินทร์ จักกะพาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดโครงการ “กรมท้องถิ่น สานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสับประรดตกต่ำ โดยกรมฯ จะรับซื้อสับประรดจำนวนกว่า 22 ตัน (2,200 กิโลกรัม) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกต่อไป โดยจะนำมาแจกให้กับข้าราชการ พนักงาน



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนฟรี ณ บริเวณด้านหน้า กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขณะที่นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับประรดแห่งชาติ เชื่อว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในเดือนกรกฎาคม และอาจกลับมาประสบปัญหาราคาสับประรดตกต่ำอีกในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม แต่ปัญหาอาจไม่รุนแรงเท่าช่วงนี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หัวข้อ : ดุลการค้าเกษตรฟุ้ง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ฉบับที่ : 5262 หน้า : A5

ดุลการค้าเกษตรฟุ้ง

โพสต์ทูเดย์ - สศก.เผยดุลการค้าไทย 5 เดือนแรก เกินดุล 3.85 แสนล้านบาท 24% ผลจากส่งออก ยาง ข้าว มัน และไก่ ขยับ

น.ส.รังษิต ภู่วิภาณุ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยในปี 2560 ช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-พ.ค. 2560) มีมูลค่าการค้า 7.18 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% โดยไทยส่งออก 5.52 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% ขณะที่นำเข้า 1.66 แสนล้านบาท ลดลง 15% ส่งผลให้ไทยได้ดุลการค้า 3.85 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 24%

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนมาจากสินค้าหลักคือ ยางพารามีการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นจากปริมาณสต็อกของจีนที่เริ่มลด

ลง ข้าว มันสำปะหลัง เนื้อไก่ และกุ้ง โดยตลาดส่งออกหลักของไทยคืออาเซียน สำหรับสินค้าที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังคือข้าว เนื่องจากขณะนี้อินเดียมีนโยบายส่งออกข้าว อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในไทย และมันสำปะหลังที่จีนเริ่มนำเข้าลดลง เนื่องจากมีการใช้ข้าวโพดในประเทศผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น

ด้านการส่งออก 5 เดือนแรกยางพาราอยู่ที่ 9.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 61.2% เนื้อไก่สดแช่แข็งแปรรูป 3.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% ทูเรียน 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% ลำไย 4,000 ล้านบาท หรือ 124% ขณะที่มันสำปะหลังส่งออก 4 หมื่นล้านบาท ลดลง 15% ข้าวส่งออก 6.5 หมื่นล้านบาท ลดลง 2.3%

น.ส.รังษิต กล่าวว่า สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งผลถึงราคารับซื้อสินค้าจากเกษตรกรด้วย ซึ่ง สศก.กำลังติดตามตัวเลขรายได้ของเกษตรกรที่จะได้รับผลจากการเติบโตของการส่งออกว่าเป็นเงินในมือของเกษตรกรประมาณเท่าไร ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าในเรื่องราคาสินค้าเกษตรไม่สามารถคาดการณ์การคำนวณบนกระดาษได้ เพราะเป็นเรื่องของการซื้อขายในกลไกตลาด

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดือนแรกตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยยังเป็นอาเซียน โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ผลไม้และยาง โดยส่งออกไปจีน 13% ญี่ปุ่น 13% สหรัฐ 11% และสหภาพยุโรป 9% ■



5เดือนแรกส่งออกสินค้าเกษตรพุ่ง

“สศก.”เผย 5 เดือนแรกส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 8.8% เกินดุล 24% เดือนข้าวส่งออกลด เหตุเมียนมาและกัมพูชาแย่งตลาด

น.ส.รังษิตรีภุชิวโร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่าสินค้าเกษตรของไทย ช่วง 5 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยมีมูลค่าการค้า 718,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญมูลค่า 552,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% ขณะที่นำเข้ามูลค่ากว่า 166,659 ล้านบาท ลดลง 16% ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้า 385,632 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24%

ยางพารา มีมูลค่า 98,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.2% มีมูลค่าส่งออก 61,196 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอเมริกา ปัจจุบันทำให้การส่งออกยางเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศจีนเติบโตขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีการสั่งซื้อยางไทยไปสต็อกเพื่อนำไปผลิตล้อรถยนต์จำนวนมาก

ส่วน ข้าวมีมูลค่าส่งออก 65,065 ล้านบาท ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่าส่งออก 66,565 ล้านบาท ตลาดสำคัญ ได้แก่ จีน อเมริกา สาธารณรัฐเบเนิน และแอฟริกาใต้

สาเหตุที่ข้าวส่งออกลดลงเนื่องจากเมียนมาและกัมพูชา เริ่มเข้ามาแย่งตลาดส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดของไนจีเรีย เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวในประเทศและการกีดกันโดยการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมา รวมทั้งขณะนี้ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

เนื้อไก่มีมูลค่าส่งออก 37,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าส่งออก 34,166 ล้านบาท เนื่องจากสามารถมาส่งออกเนื้อไก่สด แช่เย็น และแช่แข็ง ได้อีกครั้งในประเทศเกาหลีใต้โดยมีมูลค่าส่งออก 5 เดือนแรกของปี 2560 ประมาณ 91 ล้านบาท

ชงครม.ขอ2.28หมื่นล.'ตามรอยพ่อ'

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 4 กรกฎาคม กระทรวงเกษตรฯจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ 22, 895.63 ล้านบาท แบ่งเป็นงบสนับสนุนชุมชนเกษตร 22,752.5 ล้านบาท งบบริหารจัดการโครงการ 142.86 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณกลางปี เพื่อสนับสนุนในโครงการ 9,101 โครงการ โครงการละ 2.5 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ โครงการ 9101 ที่แต่ละชุมชนเสนอ จะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม โครงการประกอบ

ด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน 50% ในพื้นที่โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองด้วยตัวเอง

หลังจากที่ ครม. เห็นชอบแล้ว ในวันที่ 5 กรกฎาคม สำนักงานเกษตรอำเภอจะจัดเวทีชุมชนและมีมติให้ใน 3 ประเด็นคือ 1.คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการระดับชุมชน 2.มอบหมายผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณ และ 3.เห็นชอบโครงการและกิจกรรมชุมชนวันที่ 6 ก.ค. คณะกรรมการระดับชุมชนจะร่วมกับชุมชนจัดทำรายละเอียดโครงการส่งคณะกรรมการระดับอำเภอดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.)

เปิดศูนย์ปฏิบัติการ'SWOC' เชื่อมข้อมูลบริหารน้ำครบวงจร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center) หรือ SWOC อย่างเป็นทางการ อาคาร "99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู" ภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ การติดตาม พยากรณ์สถานการณ์น้ำ และการจัดสรรน้ำ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยจากน้ำ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตภัยแล้งหรืออุทกภัย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการกับข้อมูลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(GISTDA) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น มาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง สะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำมาติดตามวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ เป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังจะใช้เป็นศูนย์กลาง



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูลตาม Slogan FAST ซึ่งหมายถึง F: Fusion database รวมศูนย์ข้อมูล A: Accurate technique ถูกต้องตามหลักวิชาการ S: Speedy process กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว T: Targeted solution บรรลุผลตรงเป้าหมาย

ด้าน นายสัญญาชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า SWOC นอกจากมีเป้าหมายเพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการน้ำแล้ว ยังมั่นใจว่า ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลเรื่องน้ำที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการให้ข้อมูลพร้อมคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าแก่เกษตรกร ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ทำการเกษตรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เกษตรจังหวัด 4 มาตรการเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์น้ำท่วม

ผลกระทบจาก“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการผลิตในพื้นที่การเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่ หรือร้อยละ 40 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ (321 ล้านไร่) ทำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหา“ภัยพิบัติ”ทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนทันที

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติผ่านกลไก“คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร” โดยจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2559/60 วางเป้าหมายในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และความเสียหายของภาคเกษตรรวมทั้งฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน 41 กิจกรรม งบประมาณ 7,807.64 ล้านบาท

สำหรับ แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2559/60 แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน 41 กิจกรรม คือ 1. การป้องกันและลดผลกระทบเตรียมความพร้อม อาทิ การบริหารจัดการน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบำรุงรักษาพื้นที่รับน้ำ ปฏิบัติการฝนหลวง(กรณีเกิดฝนทิ้งช่วง) ด้านการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย การปรับรอบการผลิตในพื้นที่ลุ่มต่ำ การจัดทำคันป้องกัน/Flood Way การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แผนอพยพบุคลากร/บริหารพื้นที่อพยพ ด้านสร้างความเข้าใจความเสี่ยง ประกอบด้วย การชักชวน แนวปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ ระบบแจ้งเตือน และสร้างความเข้าใจความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ 2. การเผชิญเหตุ ประกอบด้วย ปรับแผนการบริหารน้ำ ติดตั้งเครื่องจักรเร่งระบายน้ำ เสริมคันกันน้ำ ทำนบชั่วคราว และแจ้งเตือนพื้นที่ที่ท้ายน้ำ การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร การช่วยเหลือและสื่อสารสถานการณ์ ระดมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและแนะนำเกษตรกร รวมทั้งสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด การหยุดยั้งความเสียหาย ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตร เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ 3. ด้านการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ตรวจ วินิจฉัย ป้องกันและกำจัดโรคพืช สัตว์ประมง บำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในพื้นที่เกษตรกรรม ด้านการช่วยเหลือเยี่ยมเยียน ประกอบด้วย จัดหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประเมินความเสี่ยงและแจ้งสิทธิการช่วยเหลือตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ



4. การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาทิ ซ่อม/สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน และ Flood Way จัดทำระบบป้องกันพื้นที่เกษตรที่สำคัญ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว วางเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถลดความเสียหายของภาคเกษตร ลดลง 10 % ของวงเงินการช่วยเหลือเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ยังได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตามกรอบแผนงานที่สำคัญ 6 ด้าน ดังนี้ 1. กำหนดเป้าหมายของแผนเตรียมความพร้อม เพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 โดยนำข้อมูลเชิงแผนที่ซึ่งแสดงการคาดการณ์ปริมาณฝนแต่ละเดือนมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการเพาะปลูกและการแจ้งเตือน 2. ตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) โดยบูรณาการข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ประเมิน ทำให้เกิดการแจ้งเตือน ป้องกัน และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด 3. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกด้าน เพื่อให้การความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทัวถึง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดความเสียหาย และสามารถนำมาใช้สิทธิได้ทันที 4. ให้จำลองสถานการณ์ที่ไม่ไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อม 5. กำหนดให้มีกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ช่องทางการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรอย่างทัวถึง และรวดเร็วเพื่อให้เกษตรกรสามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่าง ๆ 6. ประสานความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2560 ของกรมชลประทาน และแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ

อย่างไรก็ตาม การป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง การเผชิญเหตุ การพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ตระหนักรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่องนำไปสู่ปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างยั่งยืนและสามารถอยู่ร่วมกับเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตได้



อลังการ “งานวันเกษตรแห่งชาติ” “सानปณิธานพอ” ส่งต่อความรู้ถึงมือเกษตรกร



นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจังหวัดชลบุรี จัด “งานวันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสานปณิธานของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันที่สดุมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 นี้ เวลา 15.00 น.

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า “สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน คือการนำเสนอศาสตร์พระราชา ผ่านกระบวนการในรูปแบบนิทรรศการและมัลติมีเดียให้ผู้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ “พอของแผ่นดิน” นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน่วยงาน ยังจะได้นำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งงานส่งเสริมด้านวิชาการทั้งน้ำ ดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง งานสหกรณ์ งานบัญชี ตลอดจนการตลาด ไปสู่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ อาทิ นิทรรศการชุดปราชญ์ของแผ่นดินสืบสานงานพ่อ, ตามรอยเสด็จภาคตะวันออก, ปณิธานของพ่อสานต่อเพื่อชาวนาไทยให้ยั่งยืน, ทรัพยากรดินจากยอดดอยสู่ชายทะเล, ปลาพระราชทาน, ปศุสัตว์ใต้พระบารมี, เศรษฐกิจการเกษตรสืบสานปณิธานเพื่อการเกษตรไทย, รากฐานอาหารปลอดภัยพอสร้างไว้ให้เดินตาม เป็นต้น

ด้านอาจารย์ศรัณยา รักเสรี รองคณบดีคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกในภาคตะวันออกและตรงกับโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ขณะนี้การเตรียมความพร้อมสำหรับต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมงาน มีความพร้อม 100% ภายในงานนอกจากมีการจัดนิทรรศการตามรอยพ่อ รวมทั้งนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดแสดงโชว์ “บัว” ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดในประเทศไทยและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ การจัดเสวนาทางด้านวิชาการ การแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมสาระบันเทิงและการแข่งขันการประกวดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 21 กิจกรรม เช่น การประกวดนางงามเกษตร การแข่งขันประกวดบัว การแข่งขันโกช่น การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน สึกปีกหมุนประลองทักษะ (Mini Drone) การแข่งขันเมนูไข่พระอาทิตย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค สำหรับความสะดวกในการเข้าชมงาน มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณลานตลาดนัดรถไฟสำหรับรองรับรถยนต์ได้กว่า 1,000 คัน พร้อมทั้งจัดบริการรถรับ-ส่งฟรี ส่วนภายในบริเวณงานได้จัดให้มีรถพ่วงวิ่งวนให้บริการตลอดงาน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าชม “งานวันเกษตรแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 08.00-22.00 น.ทุกวัน

18ชาติร่วมค่าย'4-H Summer Camp' ■ ไทยปุ๋ยมพัฒนาเยาวชนเกษตรกร ■ บัณฑิต'Young Smart Farmer'

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2017 และสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเกษตรอาเซียน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร รวมถึงบริหารจัดการแรงงานภาคการเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอายุ

ทั้งนี้ แม้ว่าการดำเนินงานส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรที่ผ่านมาจะดูเจียบหายไปบ้าง แต่จากนี้ไปกรมจะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวไปพร้อมกับโครงการสำคัญๆ ในปัจจุบันและจะถือว่าเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การพัฒนาเยาวชนเกษตรกรในวันนี้ไปสู่การเป็น Young Smart Farmer และเป็น Smart Farmerที่เป็นบุคลากรที่มีส่วนช่วยในการผลักดันภาคการเกษตรของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

นางสาวภาณี บุญเกื้อกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2017 ซึ่งมี 18 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไทย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน อินเดีย และเนปาล โดยเราได้วางเป้าหมายสำคัญที่คาดว่าเด็กเหล่านี้จะได้รับการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไว้ 4 ประการ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อรู้ Learning to know การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง Learning to Do การเรียนเพื่ออยู่ร่วมกัน Learning to Live Together และการเรียนรู้เพื่อชีวิต Learning to Be โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการบรรยายการพิเศษการพัฒนา 4 H ของประเทศไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาเยาวชนเกษตรของแต่ละประเทศ การสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเกษตรอาเซียน การศึกษาดูงานและกิจกรรมเกษตรของกลุ่มเยาวชนเกษตรกรของประเทศไทย การศึกษาดูงานวิถีการเกษตรของไทย การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนา 4-H ของประเทศที่เข้าร่วม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม



ประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานเทศกาลบริโภคผลไม้
คุณภาพจันทบุรี ปี 2560 ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “โชว์ ชิม ช้อปผลไม้
คุณภาพ” คัดสรรผลไม้คุณภาพดีจากจังหวัดจันทบุรีมาจำหน่าย นอกจากนี้ยัง
นำสินค้าเด่นของจังหวัดมาร่วมจำหน่ายที่ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว

■ สปก.บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรผู้ไร้ที่ดินทำกิน

ฟื้นฟูพื้นที่ยึดคืนจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ยึดคืนจังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 690 ไร่ พร้อมส่งเสริมราษฎรผู้ไร้ที่ดินทำกินรวมกลุ่มบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สระแก้ว : นายสมปอง อินทพรทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางวรรณภา บุญสุข รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุรัชย์ ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ยึดคืนเพื่อจัดสรรให้แก่ราษฎรผู้ไร้ที่ดินทำกินในรูปของสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ บ้านหนองแอก หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอกอกลูง จังหวัดสระแก้ว

นายสมปอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงที่ดิน No 2879 ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแอก หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอกอกลูง จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 690 ไร่ 10 ตารางวา มีราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดิน รวม 63 ราย ซึ่ง ส.ป.ก.มีแผนพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงโค

เนื้อแบบประณีต(โคบาลบูรพา) ส่วนแปลงพื้นที่เกษตรแปลงรวม ส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง ขณะที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยึดคืนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 12 แห่ง วงเงิน 147,108,900 บาท รวม 18 กิจกรรม อาทิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีตหรือโคบาลบูรพา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้พื้นที่แปลงเกษตรรวม 69 ไร่ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อปลาสด เช่น กบ ปลาดุกบึกก้อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงโดยใช้พื้นที่ 5 ไร่ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ส่งเสริมการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปและเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และ ส.ป.ก. ได้สนับสนุนการพัฒนาและจัดหาระบบไฟฟ้าจัดหาบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค บริโภค จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จัดตั้งใหม่” และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย นายสมปอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ผู้อพยพโยกย้ายจากพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ 2.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของทางราชการ 3.เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินในท้องถิ่นและขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก. และหน่วยงานอื่นๆ และ 4.เกษตรกรรุ่นใหม่ของ ส.ป.ก.เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโดยจำนวนแปลงที่จัดสรรให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนแปลงที่ดินที่จัดสรรทั้งหมด และขนาดเนื้อที่ที่จัดสรรให้แต่ละรายไม่เกินกึ่งหนึ่งของเนื้อที่จัดสรรให้เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่นั้น

M2F

M2F
Circulation: 400,000
Ad Rate: 1,770

Section: First Section/WORK & LIFE: SOCIAL

วันที่: อังคาร 4 กรกฎาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 1401

Col.Inch: 20.78 Ad Value: 36,780.60

ภาพข่าว: SOCIAL: ของดีตะวันออก

หน้า: 18(บน)

PRValue (x3): 110,341.80

คลิป: สีสี่

SOCIAL

ของดีตะวันออก ▶

กมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสุจิตรา จงชาณลิทไธ รองผู้อำนวยการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานมหกรรม “Fruits Fin Food สีสันอาหาร และผลไม้ภาคตะวันออก” รวบรวมอาหารแปรรูปจากผลไม้และของดีภาคตะวันออก ในรูปแบบรถตู้ตระเวนตลาด อ.ต.ก.



ทหารือตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตั้งร้านบนบกริมน้ำ

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาด อ.ต.ก. และหน่วยงาน กทม. ถึงแนวทางการจัดตลาดน้ำ อ.ต.ก. ที่คลองบางซื่อว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดทำตลาดน้ำที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือตลาด อ.ต.ก. บริเวณคลองบางซื่อ โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ในส่วนนี้ได้ขอความร่วมมือ กทม. ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ แก้ปัญหาน้ำเสีย

ปัญหาขยะ และการควบคุมระดับน้ำในคลองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการจัดตลาดน้ำ แต่ลักษณะการจัดตลาดน้ำนี้ไม่ใช่การสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปในคลองเป็นการจัดร้านค้าบนบกตามแนวริมคลอง ซึ่งตนได้มอบหมายสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตจตุจักรเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งนี้ช่วงฤดูฝนการควบคุมระดับน้ำในคลองจะต้องเป็นไปตามแผนการระบายน้ำของ กทม. เนื่องจากคลองบางซื่อเป็นคลองสายหลักในการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม กทม. ร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ.

เดือนสวนยางถูกหลอกทุบราคา

- กยท.ย้ำพ่อค้าปล่อยข่าวป่วน
- ยืนยันผลผลิตไม่ล้นตลาด

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้พยายามแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในขณะนี้ยิ่งขึ้น จึงไม่อยากให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่าตื่นตระหนกกับกระแสข่าวต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคายาง เนื่องจากขณะนี้ปริมาณยางในตลาดไม่ได้มีมากเกินไปกว่าความต้องการ ราคาที่ลดลงเกิดจากการเก็งกำไร เป็นเหตุการณ์ช่วงสั้นๆ เท่านั้น และกำลังจะปรับเข้าสู่ราคาที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงในเร็วๆ นี้ เพราะถ้าหากพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานตามกลไกของตลาดแล้ว ราคายางน่าจะอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับยางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่ง กยท.จะเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านทางสื่อต่างๆ ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือกับผู้ค้ารายใหญ่ในการรับซื้อเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

สำหรับมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินล่าสุด ได้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 4 มาตรการตามที่ กยท.เสนอ คือ 1.มาตรการขยายระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 2.มาตรการขยายระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 3.มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

เพิ่มเติม ออกไปอีก 90 วัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ตกค้างอีกกว่า 11,000 ครัวเรือน ที่ยังได้รับเงินชดเชยรายละ 1,500 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน และ 4.มาตรการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปสิ้นสุดเดือนพ.ค. 2563

“กยท.ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในทุกๆ ด้านเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับยาง ไม่ว่าจะเป็นการโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งช่วยลดปริมาณยางในตลาดได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การใช้ยางในภาครัฐนั้นจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ กยท.พยายามเร่งรัดในลักษณะบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กยท.ก็ยังสามารถเจรจาเพื่อเปิดตลาดใหม่ และเพิ่มปริมาณการขยายในตลาดเก่าอย่างเช่น จีน และอินเดียอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สามารถเจรจาขยายวงแห่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ให้กับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีนได้อีกเดือนละประมาณ 5,000 ดัน ซึ่ง จะทำการส่งมอบล็อตแรกในปลายเดือนมิถุนายน 2560 นี้